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ถอดบทเรียนความรู้พิเศษเฉพาะตัวของบุคลากรสมรรถนะสูง (Tacit Knowledge) 
 โดย อ.สุรีพันธ์ เสนานุช วิทยากรอิสระ ด้านการจัดการความรู้และถอดบทเรียน 

รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ 

ผู้นำการนวดแผนไทยไปสู่ศาสตร์กายภาพบำบัด 

ย้อนหลังไปก่อนปี พ.ศ. 2540 การนวดแผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่โบราณ กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความ

นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมกับภาพลักษณ์ที่แอบแฝงการค้าบริการทางเพศ แต่สำหรับรศ.ดร.วิชัย อึง

พินิจพงศ์ ผู้คลุกคลีกับการนวดแผนไทยและการนวดแผนจีนที่เรียกว่ากัวซามาตั้งแต่เยาว์วัย มีความเชื่อมั่นอย่างเต็ม

เปี่ยมว่าภูมิปัญญาด้านการนวดนั้นมีคุณค่าทางการแพทย์ไม่ด้อยไปกว่าศาสตร์กายภาพบำบัดจากตะวันตก ตลอด

ระยะเวลาเกือบ 50 ปีในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความ

มุ่งมั่นที่จะนำศาสตร์การนวดแผนไทยไปสู่การยอมรับระดับสากล ทำให้เกิดงานวิจัยหลายโครงการที่พิสูจน์ให้เห็นว่า

การนวดแผนไทยสามารถรักษาและป้องกันโรคด้านเส้นเอ็น กระดูกและข้ออย่างได้ผล ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก 

ความสำเร็จที่ได้รับไม่ใช่เพียงเรื่องของความแหลมคมทางวิชาการแต่ส่วนหนึ่งคือการนำทางจากหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

ความเอ้ืออาทรที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคภัย 

นวดแผนไทย: ความคุ้นเคยในวัยเยาว์ 

รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดและเติบโตในท้องถิ่นชนบทของจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะลูกหลาน

คนแรกของครอบครัวจึงมีความใกล้ชิดกับคุณย่า คุณยายที่ไหว้วานให้หลานชายช่วยบีบนวดให้ทั้งในแบบไทยและจีนคือ

การขูดผิวที่เรียกว่ากัวซา ด้วยการสนับสนุนของครอบครัวที่อยากให้ท่านได้เล่าเรียนมาทางสายสุขภาพ ประกอบกับ

ความต้องการในส่วนลึกที่อยากจะใช้ชีวิตในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ทำให้ท่านมุ่งมาทางสายการแพทย์ ซึ่งแม้ว่าใน

ครั้งแรกของการสอบสายตรงที่เป็นโควต้าท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะแพทย์

ศาสตร์ แต่ความมุ่งมั่นในเส้นทางนี้ยังคงอยู่ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยส่วนกลาง ถึงแม้จะสอบได้คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยของแก่น ในปีต่อมาท่านก็สอบใหม่อีกครั้ง และได้เข้าไปเรียนใน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งก่อตั้งมาในปี พ.ศ. 2508  แต่ในปี 2520 ที่ท่านเข้าไปศึกษาระดับปริญญา

ตรี ก็ยังนับว่าเป็นสายวิชาที่ยังใหม่มากสำหรับเมืองไทย และที่นี่ก็เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียว ในขณะนั้นความรู้

ด้านกายภาพบำบัดยังอยู่ในวงแคบมาก โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีคลีนิค หรือแผนกนี้ให้บริการ  ข้อมูลเบื้องต้นที่

ท่านรับทราบก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ 
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รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์        ถอดบทเรียน โดย อ.สุรีพันธ์ เสนานุช 

กายภาพบำบัด : อีกแนวทางขจัดโรคภัย 

หลังจากที่เข้าไปเรียนได้ระยะหนึ่ง รศ.ดร.วิชัยก็ยิ่งมั่นใจในการเลือกเส้นทางนี้ว่าตรงกับสิ่งที่ท่านแสวงหา เพราะวิชา

กายภาพบำบัดเป็นศาสตร์ในการรักษาหรือบำบัดด้วยกายภาพ ไม่ใช่สารเคมีใดๆ ใช้หลักการทางฟิสิกส์ สรีระวิทยา เช่น 

การออกกำลังกาย การนวด การใช้ความร้อน การใช้รังสี อัลตราซาวน์  นักกายภาพจึงต้องติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีด้วย เช่น ปัจจุบันมีการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เลเซอร์ การใช้โรบอร์ท แม้ในสมัยนั้นจะเป็นเพียง

หลักสูตรเล็กๆ ที่มีคนเรียนแค่ 20 คน แต่ท่านก็มั่นใจว่าวิชานี้มีอะไรให้ศึกษามากกว่านั้น เมื่อย้อนหลังไปทบทวนกับ

ประสบการณ์ที่ได้ดูแลคุณย่า คุณยายในวัยเยาว์ จึงเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน และได้ดึงเอาความรู้ในส่วนนั้นมาเป็น

งานวิจัยในเวลาต่อมาด้วย เช่น การใช้น้ำมันมะพร้าวในการทาก่อนนวดในบริเวณที่ปวด  อย่างไรก็ตามการเรียน

กายภาพบำบัดในสมัยนั้นเป็นศาสตร์ที่มาจากตะวันตกท้ังหมด รวมทั้งการนวด ก็เป็นการนวดแบบ Swedish Massage 

แต่ท่านเองมีความเชื่อมั่นในศาสตร์การนวดแผนโบราณของทั้งไทยและจีนว่าต้องมีคุณค่าสูงอย่างแน่นอน เพราะได้รับ

การสืบทอดมาเกือบพันปี นอกจากนั้นท่านยังมีความคิดว่าการเดินตามศาสตร์ตะวันตก ก็เป็นเพียงผู้ตาม ไม่สามารถ

ขึ้นมาเป็นผู้นำได้เลย เมื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงได้นำเอาศาสตร์ซีกโลกตะวันออกนี้มาเป็น

ประเด็นในการศึกษา 

ทุ่มเทให้รู้ลึก ศึกษาให้รู้แจ้ง 

ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าที่อยู่ในศาสตร์การนวดแผนไทย รศ.ดร.วิชัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้น ท่านจึง

ใช้เวลาวันหยุดในช่วงการเรียนปริญญาตรีไปเรียนการนวดที่วัดโพธิ์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่นับว่าสูงในสมัยนั้นคือ 3,000 บาท 

การสอนคือการลงมือปฏิบัติโดยไม่มีทฤษฎีใดๆ โดยผู้สอนจะทำการนวดให้ลูกศิษย์และให้ลูกศิษย์นวดตามแบบที่สอน 

แต่เนื่องจากท่านเองมีหลักวิชาภาคทฤษฎีทางกายภาพบำบัดเป็นต้นทุนแล้ว ทำให้มองเห็นและเชื่อมโยงศาสตร์การนวด

แผนไทยไปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยากนัก ซึ่งในเวลาต่อมาท่านได้นำเอาท่าบริหารของฤาษีดัดตนมาอธิบายในเชิง

วิชาการเกี่ยวกับการบริหารเส้นเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นท่านยังได้แรงบันดาลใจที่สำคัญจากอาจารย์

แพทย์ด้านเภสัชวิทยาท่านหนึ่งซึ่งมีโอกาสได้ร่วมงานกันในขณะที่เรียนต่อปริญญาโท อาจารย์ท่านนี้มีคุณแม่ที่ป่วยเป็น

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด การใช้ยาไม่มีผลแล้ว ทำให้พบว่าการ

นวดมีส่วนที่ช่วยผู้ป่วยได้มากกว่าที่คาดคิด อาจารย์ท่านนี้จึงสนับสนุนให้ท่านศึกษาเรื่องการนวดแผนไทยเพ่ือนำไปใช้

ให้เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ต่อไป สำหรับตัวท่านเองได้ต่อเติมความเชี่ยวชาญในการนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่อง โดย

ในช่วงเวลาที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ท่านก็ใช้เวลาว่างทำการนวด

ให้กับบรรดาคณาจารย์ และผู้สนใจด้านนี้ รวมทั้งเป็นจิตอาสาทำการนวดให้ผู้ที่มาเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะ 



 

 
3 

 

รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์        ถอดบทเรียน โดย อ.สุรีพันธ์ เสนานุช 

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของบุคคลเหล่านั้นแล้ว ยังได้ศึกษาวิธีการใช้การนวดเพ่ือแก้ปัญหาความเจ็บป่วยในอาการ

ต่างๆ ทำให้ท่านสร้างประเด็นในการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ศาสตร์การนวดแผนไทยได้รับ

การยอมรับเข้าสู่แวดวงวิชาการด้านกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ได้เผยแพร่ศาสตร์นี้ให้

เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 

หนทางการรักษามาสู่การเป็นผู้สอน 

รศ.ดร.วิชัยจบปริญญาตรีด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง ได้รับการชักชวนให้บรรจุเป็นอาจารย์สอนที่หลักสูตร

กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชทันทีที่เรียนจบ แต่ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ในการช่วยเหลือคนไข้ 

โดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบทภาคอีสานที่เป็นบ้านเกิด จึงกลับมาสมัครทำงานในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งท่านต้องผิดหวัง

เพราะยังไม่มีการจัดตั้งแผนกกายภาพบำบัดขึ้นมาเลย เช่นเดียวกับโรงพยาบาลในอีกหลายแห่งของชนบท จนกระทั่ง

อาจารย์เพ็ญพิมล ธรรมรักขิต ผู้ก่อตั้งภาควิชากายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์รุ่นพ่ีชักชวนมาเป็นอาจารย์

สอนด้วยกัน ซึ่งขณะนั้นต้องสังกัดอยู่ภาควิชาออโธปิดิกส์ และได้รับคำยืนยันว่าท่านจะมีโอกาสรักษาคนไข้ ไม่ได้เป็น

อาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนอย่างเดียว ท่านจึงตกลงเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัดนับแต่นั้นมา 

พลิกโฉมการนวดไทยไปสู่ความเป็นศาสตร์ 

ก่อนหน้าปีพ.ศ. 2540 การนวดไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนัก เพราะมีการนำมาใช้ในธุรกิจอาบอบนวด นักกายภาพบำบัด

ส่วนใหญ่จึงรังเกียจที่จะได้ชื่อว่าหมอนวด และไม่ยอมรับเรื่องการนวดไทยมาใช้ในการรักษาคนไข้  แต่รศ. ดร.วิชัย

เชื่อมั่นว่าการนวดแผนไทยมีองค์ความรู้ที่มีคุณค่าซ่อนอยู่  แม้ว่าจะยังไม่สามารถนำเข้ามาบรรจุในหลักสูตร

กายภาพบำบัดได้ทันที แต่จากการสอบถามคนไข้ ส่วนใหญ่ก็ให้ความคิดเห็นไปในทางบวก ท่านจึงทดลองเปิดเป็นวิชา

เลือกของคณะ และให้นักศึกษาคณอ่ืนที่สนใจลงทะเบียนได้ ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ชวน

อาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความสนใจมาทำวิจัยร่วมกัน สร้างแนวร่วมในการสอน การขยายผล เพราะจากการทำงานวิจัยทำให้

เห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อมีการศึกษาลงลึกไปเรื่อยๆ  เช่น การนวดมีผลต่อภูมิคุ้มกันใน

ผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ความเสื่อมของเซลล์ การเจาะดูเม็ดเลือดขาวทำให้รู้ว่าการนวดมีผล ความรู้สึก

สบายตัวเมื่อได้รับการนวด นั่นคือภูมิคุ้มกันได้รับการกระตุ้นขึ้นมา  

ดังนั้น สิ่งที่ท่านใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการยอมรับในการนวดแผนไทยก็คือ การใช้หลักวิชาการเข้ามาอธิบาย

ในการนวดแผนไทย และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นถึงผลเชิงประจักษ์ เช่น เครื่องมือวัดที่เรียกว่า 

Algometer หรือ MRP ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ 
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นอกจากการวิจัยด้านการบำบัดรักษาด้วยการนวดแล้ว รศ.ดร.วิชัยยังมีสิ่งประดิษฐ์ด้านกายภาพบำบัดที่มาจากงานวิจัย

อีกหลายชิ้น เช่น ตะขอนวดตัววิไล ที่ท่านตั้งชื่อให้เกียรติกับภรรยา ที่มาจากความต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยออฟฟิตซิน

โดรม ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการนวดตามจุดที่มีปัญหา เตียงพลิกตัวผู้ป่วยที่ช่วยแก้ปัญหาการเป็นแผลกดทับ

ของผู้ป่วยติดเตียง ยางยืดแก้ปัญหาการปวดคอ เป็นต้น ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ท่านใช้ทำขึ้นมาในราคาไม่สูง เพราะไม่ได้

หวังผลกำไร แต่ต้องการช่วยคนไข้เป็นเป้าหมายที่สำคัญ 

จากความพยายามในการทำให้การนวดแผนไทยเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ เมื่อสมาคมการแพทย์แผนไทยจึงให้การ

สนับสนุนงานวิจัยของท่านในงบประมาณ 2 ล้านบาท หลังจากท่ีท่านเรียนจบปริญญาเอกกลับมาแล้ว ท่านได้นำไปซื้อ

เครื่องวัดการไหลเวียนเลือด เป็นชิ้นที่สองในประเทศไทย เพ่ือตอบสมมุติฐานที่ว่าการนวดทำให้การไหลเวียนของเลือด

ดีขึ้น ด้วยการวัดก่อนและหลัง เพ่ือดูผลว่าการนวดออกฤทธิ์กับร่างกายอย่างไรบ้าง ในการบำบัดรักษาในแต่ละกลุ่ม ซึ่ง

จากการมีผลเชิงประจักษ์ดังกล่าวทำให้การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตร

กายภาพบำบัดในเวลาต่อมา 

บนเส้นทางการนวดไทยไปสู่สากล 

เมื่อรศ.ดร.วิชัยนำการนวดแผนไทยไปสู่ศาสตร์ทางวิชาการกายภาพบำบัดได้สำเร็จแล้ว ท่านยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น 

เพราะมีแนวคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าการนำเอาแนวทางของตะวันตกมาใช้ ก็จะเป็นได้เพียงผู้ตามตลอดไป แต่การค้นคว้า

หาองค์ความรู้ของตนเองจะทำให้ก้าวไปอยู่แถวหน้าได้ ดังนั้นท่านจึงนำงานวิจัยด้านการนวดแผนไทยไปนำเสนอในงาน

ประชุมนานาชาติในทุกโอกาส รวมไปถึงการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ จนการนวด

แผนไทยได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานวิจัยร่วมกัน 

งานวิจัยที่ทำให้อาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักงานหนึ่งก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับการสวมใส่กางเกงรัดรูปของหนุ่มสาวที่มีผลต่อ

อาการปวดหลัง ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาเส้นใย Spandex ในวงการสิ่งทอเพ่ือทำกางเกงรัดรูปที่มีความยืดหยุ่นขึ้น การ

พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างต่อเนื่องนี่เองทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงนักวิชาการด้านกายภาพบำบัด

ระดับสากล 
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โจทย์วิจัยจากปัญหาคนไข้ 

งานวิจัยของอาจารย์และทีมงานปรากฎผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มาจากการที่ท่านยังคงทำหน้าที่ในการรักษาคนไข้

อย่างสม่ำเสมอนับแต่วันแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนในภาควิชากายภาพบำบัดแห่งนี้ และท่านยังมุ่งเน้นให้

นักศึกษาทุกคนที่เรียนกับท่าน เรียนรู้จากปัญหาคนไข้ และสร้างโจทย์วิจัยเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยให้การบำบัดรักษาได้ผล

ยิ่งขึ้น ปัจจุบันท่านยังให้ความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และการนวดแผนไทยก็เป็น

ส่วนหนึ่งในภารกิจนี้เช่นกัน เพราะจากการศึกษาท่านพบว่าการนวดเป็นการป้องกันความเสื่อมของร่างกายได้ดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ความสำเร็จในการพัฒนาการนวดแผนไทยไปสู่ศาสตร์ทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้คือ 

1. จิตวิญญาณที่มีความเอื้ออาทร ต้องการจะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ท่านมีความเชื่อว่าการรักษาคนไข้ 

ไม่ใช่รักษาแค่กาย แต่ต้องรักษาใจด้วย โดยก่อนลงมือรักษา การซักถามประวัติ อาการเจ็บป่วยต้องทำให้คนไข้

ลดความวิตกกังวล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือคนไข้ให้มีอาการดีข้ึนได้ 

2. การทุ่มเทให้กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความเข้าใจในการนวดแผนไทยเป็นไปอย่างลึกซึ้ง ท่านได้ไป

เรียนรู้อย่างจริงจังกับต้นฉบับการนวดแผนไทยในสมัยนั้นคือที่วัดโพธิ์ และใช้การนวดในการรักษาจนนำมาซึ่ง

การเรียนรู้ในประเด็นใหม่ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสดงผลเชิงประจักษ์  

3. พัฒนาทีมงานวิจัย ด้วยการสนับสนุนให้มีการศึกษาและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ด้วย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

4. ใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนแบบป่าล้อมเมือง ใช้น้ำดีเข้าไปแทนที่น้ำเสีย เนื่องจากที่ผ่านมาภาพลักษณ์การนวดแผน

ไทยไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการกายภาพบำบัด เพราะได้มีการนำไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า

บริการทางเพศมานาน การสร้างการยอมรับด้วยการถกเถียงจึงเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ ด้วยความเชื่อมั่นใน

ศาสตร์นี้ท่านจึงค่อยๆ สร้างการยอมรับจากภายนอก เริ่มจากคนไข้ การเปิดวิชาเลือกเสรีจนได้รับความนิยม 

และการทุ่มเทให้กับการทำงานวิจัยทำให้การนวดแผนไทยอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีการชี้วัดผลที่

พิสูจน์ได้ จนนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทำให้การนวดแผนไทยได้ รับการยอมรับจากกระทรวง

สาธารณสุขว่าเป็นการบำบัดรักษาแบบทางเลือกในปัจจุบัน 

 


